

VŨ THỤ

Tăng số lượng máy cấy phục vụ sản xuất vụ mùa

Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, vụ mùa năm nay, nông dân huyện Vũ Thư đưa hơn 150 máy cấy xuống đồng nhằm khắc phục tình trạng thiếu lao động, đồng thời bảo đảm thời vụ sản xuất.



Tổ máy cấy của gia đình ông Nguyễn Văn Tăng, thôn Nhân Bình, xã Vũ Văn (Vũ Thư) gieo cấy gần 100ha lúa ở vụ mùa năm nay.

Nếu áp dụng phương thức cấy thủ công như trước, nông dân xã Vũ Vinh cần 2 - 3 tuần để hoàn thành gieo cấy hơn 200ha lúa mùa. Nhưng với 12 máy cấy xuống đồng, tiến độ sản xuất vụ mùa năm nay được rút gọn xuống chỉ còn 5-7 ngày. Ông Trần Đình Nhất, Giám đốc HTX NN xã Vũ Vinh cho biết: Trong điều kiện thiếu lao động, thời tiết nắng nóng, việc đưa máy cấy xuống đồng rất hiệu quả, được người dân hưởng ứng cao. Có máy cấy, tiến độ gieo cấy lúa được đẩy nhanh, tránh được rủi ro thiên tai khó lường. Việc gieo mạ khay dự phòng cũng thuận tiện hơn gieo mạ dự phòng tại diệc mạ. Qua máy vụ sản xuất cho thấy, diện tích lúa cấy máy đo bảo đảm mật độ theo tiêu chuẩn nên lúa ít sâu bệnh, chi phí thuốc trừ sâu giảm, năng suất tăng 15 - 20%. Đến nay, nông dân địa phương rất ủng hộ máy cấy xuống đồng, tỷ lệ lúa cấy máy của xã đạt 80% ở vụ mùa này, trong đó thôn Bộ La, Nhân Bình đạt 90 - 95%... Ông Phạm Văn Mưu, chủ máy cấy thôn Bộ La, xã Vũ Vinh chia sẻ: Gia đình tôi vừa đầu tư hơn 150 triệu đồng mua 1 chiếc máy cấy của Nhật Bản, tuy đã qua sử dụng nhưng máy còn hoạt động tốt. Số vốn khá lớn nhưng tôi vẫn quyết định đầu tư, phục vụ sản xuất của gia đình và nhân dân.

Nhờ đưa cơ giới hóa vào sản xuất, trong đó có máy cấy, máy năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Tăng, thôn Nhân Bình, xã Vũ Văn sản xuất được 15ha lúa mỗi vụ, thu lãi 200 - 500 triệu đồng/vụ. Không những thế, dịch vụ máy cấy của ông Tăng còn cấy được hơn 100ha lúa ở vụ mùa năm nay, giúp hàng trăm nông hộ các xã Vũ Văn, Việt Thuận giải quyết bài toán thiếu nhân lực và thời vụ sản xuất gấp gáp. Ông Tăng chia sẻ: Chi phí đầu tư mua máy cấy hơn 300 triệu đồng, trong đó tôi được hỗ trợ 40 triệu đồng theo cơ chế hỗ trợ máy cấy của tỉnh. Tôi mong các cấp, các ngành tạo điều kiện về mặt bằng gieo mạ khay, vì phải có đủ lượng mạ khay mới mở rộng diện tích cấy máy được. Bà Nguyễn Thị Cậy, thôn Tiên Phong, xã Vũ Văn cho biết: Chi phí dịch vụ cấy máy năm nay là 270.000 đồng/sào bao gồm cả mạ khay, trong khi đó công cấy thủ công là 350.000 đồng/sào (không bao gồm mạ). Rất may một số hộ đầu tư máy cấy hỗ trợ nông dân. Như tôi hiện đã 70 tuổi, nếu không có máy cấy, phải thuê thợ cấy, chi phí cao, có lẽ tôi cũng đành bỏ ruộng hoang. "Chủ trương đưa máy cấy xuống đồng ban đầu gặp nhiều khó khăn. Xã vừa quy vùng sản xuất vừa tuyên truyền, vận động, nhưng tỷ lệ cấy máy chỉ đạt 20 - 30% diện tích. Tuy nhiên, từ hiệu quả thực tế cộng với cơ chế hỗ trợ máy cấy của tỉnh ra đời, xã tích cực tuyên truyền, vận động, đến nay nhân dân hưởng ứng tích cực, lúa cấy máy của xã hiện đạt 90% diện tích. Bản thân tôi rất mừng vì máy cấy giúp bà con từ bỏ thói quen gieo thẳng, hạn chế thuốc diệt cỏ và ốc bươu, góp phần bảo vệ môi trường và nhờ có máy cấy, xã không còn ruộng hoang hóa nữa" - ông Bùi Đình Bằng, Chủ tịch UBND xã Vũ Văn cho biết. Kinh phí đầu tư máy cấy từ 80 triệu đồng đến hơn 300 triệu đồng, một khoản chi khá lớn đối với nông dân; nhưng với nhiều lợi ích mà nó mang lại, nhiều hộ vẫn sẵn sàng đầu tư mua máy cấy. Vụ mùa năm nay, huyện Vũ Thư có hơn 150 máy cấy các loại, trong đó một số địa phương có số lượng từ 7 - 13 máy cấy/xã như Tân Phong, Vũ Vinh, Vũ Văn, Song Lãng, Hiệp Hòa, tỷ lệ lúa cấy bằng máy chiếm từ 50 - 90% diện tích. Với số lượng máy cấy trên đồng ruộng được tăng cường, huyện Vũ Thư phấn đấu gieo cấy xong 7.500ha lúa mùa trước ngày 10/7.

QUYNH LƯU

Xác định các trọng điểm xung yếu

Thời gian qua, huyện Thái Thụy nâng cấp, xây dựng nhiều công trình đê điều, thủy lợi phòng, chống thiên tai (PCTT), trong đó nhiều công trình được đầu tư nguồn vốn lớn như nâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Hệ, xây mới cống Thụy Xuân II... Tuy nhiên, huyện vẫn còn 6 điểm xung yếu cần được đầu tư sửa chữa như cống Cao Cổ (xã An Tân), kè Phúc Tân (xã Thái Phúc), kè Thụy Quan (xã Sơn Hà), kè Hà My (xã Thái Nguyên)...

Ông Phạm Đăng Thụy, Chủ tịch UBND xã Thái Nguyên cho biết: Xã Thái Nguyên có 4,25km đê chạy dọc sông Diêm Hộ. Địa phương có tuyến kè Hà My, ở vị trí Km2+850 - Km3+400 đê cửa sông hữu Diêm Hộ bị xuống cấp. Một số điểm của tuyến kè mái đá có hiện tượng xô tụt, nhiều chỗ trơ đất. Mặt khác, mái kè là mái đê lại quá dốc nên khi có mưa lớn kéo dài đã xuất hiện vết nứt trên mái kè và đỉnh kè. Đặc biệt, khi trời mưa to phải mở cống tiêu Trà Linh I và Trà Linh II nước chảy lưu lượng lớn, kết hợp kè chịu ảnh hưởng chế độ nhật triều, nên khi nước rút nhanh dễ gây sạt trượt mái và đỉnh kè. Về lâu dài, cần tu bổ lại toàn bộ tuyến kè Hà My và đắp có phân áp phía đồng đoạn từ K2+150 - K2+500. Trước mắt, chủ động ứng phó với thiên tai, địa phương đã xây dựng và củng cố lực lượng xung kích PCTT với nòng cốt là dân quân địa phương. Lực lượng xung kích gồm 110 thành viên; chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực và phương tiện như 140 cây tre và cây phi lao, 150m³ đất, 7.000 bao tải các loại... để kịp thời xử lý tình huống xảy ra.

Tham gia lực lượng dân quân địa phương nhiều năm nay, anh Nguyễn Văn Trọng, thôn đội trưởng thôn Hà My, xã Thái Nguyên chia sẻ: Là lực lượng xung kích trong PCTT, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng có mặt mọi lúc, mọi nơi, đến hỗ trợ các địa điểm khi thiên tai xảy ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Đặc biệt, khi có bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ trực tiếp vào địa bàn, tôi có nhiệm vụ nhắc nhở các chủ ao, đầm vào nơi tránh trú an toàn; tham gia hộ đê và xử lý các sự cố đê, kè; phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại xã Sơn Hà, kè Thụy Quan ở Km43+700 - Km44+750, đê tả sông Trà Lý bị xuống cấp. Năm 2016, xã xây dựng mới bằng hình thức lát đá trong khung dầm bê tông cốt thép. Hầu hết mái kè là mái đê, toàn bộ chiều dài kè, mái đá bị cỏ mọc. Vào những đợt triều cường chênh lệch mực nước giữa đỉnh triều và chân triều

THÁI THỤY

Chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Trước những diễn biến khó lường của thiên tai, huyện Thái Thụy đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp, phương án ứng phó nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

là 1,5 - 2,5m khi nước xuống nhanh dễ gây sạt trượt mái và đỉnh kè. Bên cạnh đó, do chân kè không được gia cố sâu dưới tác dụng của sóng, dòng chảy làm chân kè bị xói lún vào đê từ 0,1 - 0,3m nên tiềm ẩn mất an toàn trong mùa mưa bão. Ông Đinh Bá Lượng, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà cho biết: Mùa mưa bão năm 2024, địa phương xác định vị trí trọng yếu cần quan tâm là kè Thụy Quan. Xã đã thành lập Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn; đội xung kích PCTT có 110 thành viên, trong đó 20 thành viên trực 24/24 canh coi kè Thụy Quan; chuẩn bị 200m³ đất, 200 cây tre đường kính từ 6 - 8cm/cây, 10.000 bao các loại, 200 đèn pin... Xã đã xây dựng phương án, kịch bản ứng phó với từng tình huống thiên tai. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của công tác chuẩn bị, sẵn sàng PCTT, không để bất ngờ khi có thiên tai xảy ra.

Sẵn sàng ứng phó

Huyện Thái Thụy hiện có 87,3km đê thuộc địa bàn 20 xã, thị trấn; 13 điểm canh; 26 kè lát mái với chiều dài 40,9km; đê dưới đê có 67 cống; 2 khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão (khu neo đậu cửa sông Trà Lý, khu neo đậu cửa sông Diêm Hộ). Sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, huyện đã

tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng công trình đê điều, thủy lợi trước mùa mưa bão; tập trung đơn đốc chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án tuyến đường ven biển và công trình trạm bơm chống ngập Mai Diêm thuộc dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm công tác PCTT. Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện quyết định hoãn triệt và cấm tắm là kè Thụy Quan. Xã đã thành lập Ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn; đội xung kích PCTT có 110 thành viên, trong đó 20 thành viên trực 24/24 canh coi kè Thụy Quan; chuẩn bị 200m³ đất, 200 cây tre đường kính từ 6 - 8cm/cây, 10.000 bao các loại, 200 đèn pin... Xã đã xây dựng phương án, kịch bản ứng phó với từng tình huống thiên tai. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu rõ tầm quan trọng của công tác chuẩn bị, sẵn sàng PCTT, không để bất ngờ khi có thiên tai xảy ra.

dựng xong cống Mai Diêm mới để nghị lấp bỏ cống Mai Diêm cũ bảo đảm cho công tác PCTT. Ông Lê Nguyễn Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn huyện, cụm, xã; đã kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống đê, kè, cống, các công trình PCTT của cụm, xã, trên cơ sở đó xác định các trọng điểm xung yếu để có biện pháp chủ động, tích cực ứng phó với các tình huống thiên tai, bão, lũ. Các địa phương củng cố lực lượng xung kích hộ đê với 3.390 người; vật tư, phương tiện đã chuẩn bị đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng. Cụ thể, chuẩn bị về phương tiện giao thông (14 tàu thuyền, 18 ô tô con, 4 ô tô khách); vật tư (5.300m³ đất đê trữ, 5.000 cây tre, 255.100 bao các loại, 5.000 đèn pin), 4.358m³ đá học. Đến ngày 30/6, các địa phương, đơn vị đã hoàn thành tổ chức tập huấn cho lực lượng phục vụ công tác PCTT. Tại các vị trí trọng điểm, đê điều xung yếu, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

NGUYỄN THẨM - NGUYỄN THỚI



Trạm bơm Khai Lai gồm 4 máy công suất 2.500m³/h phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Tạo việc làm cho nhiều phụ nữ nông thôn từ nghề may

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng vươn lên làm giàu, vợ chồng chị Bùi Thị Sim, xã Phúc Khánh (Hưng Hà) quyết tâm thành lập công ty may xuất khẩu, tạo thu nhập cho gia đình và giải quyết việc làm cho nhiều phụ nữ tại địa phương. Cùng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thị trấn Công ty TNHH May TSC của gia đình chị Sim với doanh thu mỗi tháng trên 1 tỷ đồng, tôi thật sự khâm phục sự năng động, tinh thần quyết tâm, dám nghĩ, dám làm của người phụ nữ trẻ. Năm 2009, vợ chồng chị Sim bắt tay vào mở xưởng sản xuất khăn bông với số vốn ban đầu ít ỏi, vay vốn ưu đãi thông qua các hội tại địa phương. Sau vài năm, xưởng khăn của chị phát triển, có thu nhập ổn định nhưng giá thành sản phẩm thấp, không thu hút được nhiều lao động địa phương đến làm việc. Với sự can củ, chịu khó,

chị Sim sang tình bạn học hỏi kinh nghiệm, nhận thấy tiềm năng, cơ hội của ngành sản xuất hàng quần áo xuất khẩu nên quyết tâm học nghề may quần áo, mở rộng quy mô xưởng sản xuất. Chị chia sẻ: Nhận thấy tại địa phương vẫn chưa có nghề bền vững, hầu hết chị em trong xã ngoài làm ruộng chưa có việc làm thêm lúc nông nhàn hoặc hàng ngày phải bắt xe buýt rất xa đến các cụm công nghiệp tỉnh ngoài làm công nhân, tôi đã bàn với chồng đi học nghề, liên kết với công ty và mở xưởng may quần áo để nâng cao thu nhập cho gia đình và tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động trong xã. Nghĩ là làm, chị Sim dành 2 năm đi học nghề, sau về hướng dẫn cho chị em trong xưởng cùng làm. Chị cho biết: Học nghề xong, tôi sang Nam Định nhập vải về vừa làm vừa đào tạo nghề cho công nhân.

Toàn bộ số tiền dành dụm được sau 7 - 8 năm làm xưởng khăn bông, cùng với vay vốn tín chấp, năm 2018 tôi dồn hết vào mở xưởng may quần áo, rồi thành lập Công ty TNHH May TSC. Tôi xác định nghề may vải và, thua lỗ vài năm đầu nhưng lại rất tiềm năng, sau ổn định, thu nhập nâng cao, chị em trong xã có việc làm ổn định. Thời gian đầu, Công ty gặp không ít khó khăn do đơn hàng ít, thị trường đầu ra chưa ổn định, công nhân mới tuyển tay nghề chưa cao. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từ những lỗ hàng bị lỗi, không đạt chất lượng, đến nay sản phẩm do Công ty làm ra đều bảo đảm về mẫu mã, chất lượng. Với xưởng may rộng hơn 1.000m² tại thôn Sòi 1, xã Phúc Khánh có 150 máy may đã tạo việc làm thường xuyên cho 150 lao động tại địa phương và hơn 20 lao động vệ tinh. Làm việc lại Công ty TNHH May TSC, người lao động có việc làm, thu nhập ổn định,

công tính theo sản phẩm nên trung bình được trả từ 6 - 9 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, đối với những công đoạn dễ, người già cũng có thể làm chị đều ưu tiên cho các bà kiếm thêm thu nhập. Bà Nguyễn Thị Việt, thôn Sòi năm nay 70 tuổi vui mừng chia sẻ: Chị em trong xã vào Công ty của chị Sim chưa biết nghề được dạy nghề, tôi già rồi nên có thể làm những công đoạn đơn giản, không đòi hỏi tay nghề, hàng tháng thu nhập 3 - 4 triệu đồng. Công việc đều, không vất vả, chị em rất đoàn kết, hỗ trợ nhau. Tôi mong Công ty phát triển, mở rộng để nhiều người có việc làm và thu nhập cao. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, từ năm 2021 đến nay, Công ty TNHH May TSC hoạt động ổn định, nhiều đơn hàng lớn xuất khẩu sang các nước châu Âu, Hàn Quốc. Trung bình mỗi tháng Công ty sản xuất hơn 65.000 sản phẩm, doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng.

Chị Sim chia sẻ thêm: Phần lớn doanh thu tôi dành để tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư đổi mới máy móc, nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống cho công nhân, bảo đảm việc làm thường xuyên và tăng thu nhập người lao động.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Sim còn là thành viên tích cực trong các hoạt động của Chi hội Phụ nữ thôn, tham gia Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Mỗi năm chị trích kinh phí tặng 10 thẻ bảo hiểm thân thể cho phụ nữ yếu thế trên địa bàn xã; quyên góp và vận động bà con xây dựng đường giao

thông trong thôn. Mô hình phát triển kinh tế của vợ chồng chị Sim không chỉ giúp gia đình chị vươn lên làm giàu mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn xã. Chị Sim trở thành điển hình trong phong trào thi đua "Phụ nữ làm kinh tế giỏi" của xã Phúc Khánh.

HÀ THUYẾT



Công ty của chị Bùi Thị Sim giải quyết việc làm cho 150 lao động tại chỗ và hơn 20 lao động vệ tinh.